

# 'กทท.'พนักกำลัง'ม.แม่ฟ้าหลวง' เอ็มโอยูวิทย์กีฬา-สุขภาพ

นอกจากการเดินหน้าพัฒนาองค์กรแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังคงให้ความสำคัญกับการตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงมาช่วยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยทั้งระบบ

โดยก่อนหน้านี้ กทท. จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อกำหนดงานพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ และลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายไปแล้ว

ล่าสุด กทท. ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โดยเมื่อ 17 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬา



**พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาทางด้านวิชาการ การร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุรศักดิ์



# สยามกีฬา

Siam Sport  
Circulation: 250,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/สยามมวย

วันที่: พุธ 19 มกราคม 2565

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13470

หน้า: 18(ล่าง)

Col.Inch: 120.02 Ad Value: 150,025

PRValue (x3): 450,075

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กทท.'ผนึกกำลัง'ม.แม่ฟ้าหลวง' เอ็มไอยูวิทย์กีฬา-สุขภาพ



กทท. ผนึกกำลัง ม.แม่ฟ้าหลวง MOU วิทย์กีฬา-สุขภาพ



เกิดจันทิก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กทท. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กทท.

“วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลไกที่

สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนา กีฬาเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงการพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ การ กีฬาแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีพันธมิตร ที่มีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ และเป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไป ใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพ ทางกีฬาของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงพัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชีย” ดร.ก้องศักดิ์ เปิดเผย

ขณะที่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานด้านการกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป”

กองประชาสัมพันธ์  
การกีฬาแห่งประเทศไทย